



การลาออกของประธานาธิบดีเวียดนาม คาดไม่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะยาว

ECONOMIC BRIEF

Vol.30 No.4047 21 มีนาคม 2567

- **กระแสการปราบปรามการคอร์รัปชันในเวียดนามส่งผลให้ประธานาธิบดีหวอ วันเถื่องยื่นใบลาออก หลังดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปี และนับเป็นประธานาธิบดีคนที่ 2 ที่ถูกกดดันให้ลาออกในช่วงปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะการลาออกของประธานาธิบดีหวอ วันเถื่อง (Vo Van Thuong) เกี่ยวข้องกับการคดีการคอร์รัปชันในจังหวัดกว๋างหงาย (Quang Ngai province) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของประธานาธิบดีมาก่อน ส่วนก่อนหน้านี้ อดีตประธานาธิบดีเหงียน ชวน ฟุก ก็ถูกกดดันให้ลาออกในเดือน ม.ค. 2023 จากคดีการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในช่วงโควิดของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา จึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงชั่วอำนาจภายในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง**
- **การลาออกของประธานาธิบดีหวอ วันเถื่อง อาจส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองและบรรยากาศในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในระยะสั้น แต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานและการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในระยะยาว การลาออกของประธานาธิบดีเวียดนามอาจส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติต้องการรอดูความชัดเจนทางการเมืองไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานาธิบดีคนต่อไป อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเวียดนามวันที่ 21 มี.ค. เคลื่อนไหวในกรอบ 1,260.08-1,272.61 ในช่วง 1 ชั่วโมงแรกของการเปิดตลาด ซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดของวันก่อนหน้า จึงสะท้อนว่าตลาดรับข่าวสารไปล่วงหน้าแล้ว ในขณะที่ค่าเงินต้องเปิดตลาดวันที่ 21 มี.ค. ที่ 24,765 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจาก 24,784 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ฯของวันก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาคที่ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหลังผลการประชุมเฟดออกมาวันที่ 20 มี.ค. ส่วนปัจจัยพื้นฐานที่เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจเวียดนาม อาทิ ค่าจ้างแรงงานที่ยังต่ำ ความสำเร็จจากการมีความตกลงทางการค้ากับประเทศคู่ค้าที่หลากหลาย และโครงสร้างประชากรที่มีคนวัยหนุ่มสาวมาก จะยังเป็นปัจจัยหลักที่หนุนการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามในระยะกลาง**



ดร. วิลัยรัตน์ ชัยวิภาส

เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส

wilairat.c@kasikornresearch.com



ประธานาธิบดีหาว วัน ถีง ลาวออก ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2024

ที่มาของภาพ Reuters, Nikkei Asia



ประธานาธิบดีเหงียน ซวน ฟุก ลาวออก เมื่อเดือน ม.ค. 2023

ที่มาของภาพ Reuters, Nikkei Asia

Disclaimers รายงานวิจัยนี้จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KResearch) เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ